

กิตติกรรมประกาศ

งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสามารถจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โขกเหมาะ และอาจารย์ ดร.เอกพงษ์ สารน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญอีกหลายท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งได้ตอบแบบสอบถามบางท่านให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการประชุมกลุ่มโฟกัสกรุป ในประเด็นต่าง ๆ จนงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้สำเร็จเรียบร้อย บุคคลดังกล่าว เช่น ท่านปิยะ ปะทังดา (อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด) ท่าน ศาสตราจารย์ ดร. วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา) ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อุคม รัฐอมฤต (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) ท่าน ประวิตร บุญนิยม (ประธานแผนกตุลาการศาลปกครองสูงสุด) ท่าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ (อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการสังคม และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต ท่าน ดร.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม พลตำรวจตรี ชนันทร์ รัตนสิทธิภักย์ ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (ผบก.อภฝ.) และยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดที่มีส่วนช่วยให้กำลังใจและสนับสนุนในการทำวิจัยตลอดมา

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเฉพาะ อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกฎหมาย ผู้ดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ที่ได้ให้โอกาสแก่กระผม ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย งานสำเร็จสมบูรณ์ ทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวอติตญา ชันชทัต เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ที่ได้อำนวยความสะดวกด้านธุรการต่าง ๆ งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณและคุณประโยชน์ใด ๆ จากการวิจัยครั้งนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้ทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว

อัยฉางค์ เชี่ยวธาดา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม